



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 25 มิถุนายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. โชว์ผลเกษตรกรผู้นำผ่านศพก. แหล่งเรียนรู้ปี SMART FARMER	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
2. รายได้เกษตรกรเพิ่ม-ผลผลิตได้คุณภาพ	เดลินิวส์
3. ก.เกษตรเร่งสกัด'อหิวาต์สุกร'ห้ามนำเข้าจากพท.เพื่อนบ้าน	กรุงเทพธุรกิจ
4. กยท. ย้ำตรวจน้ำยางโปร่งใสตรวจสอบได้	ไทยรัฐ
5. ปศุสัตว์ตั้งศูนย์คุมเข้มอหิวาต์หมู	เดลินิวส์
6. คอสมัน: คั้นปากอยากเล่า: 'โรบินฮูด'	ไทยโพสต์
7. ชาวสวนทุเรียน6ภาค ผันกตัญตั้ง'สมาพันธ์'	มติชน
8. ส.ป.ก.เร่งขับเคลื่อนวิสาหกิจแปลงใหญ่ นำร่องเขตปฏิรูปที่ดินสุราษฎร์-โคราช	แนวหน้า
9. โขว์นวัตกรรมใหม่ติดตามเครื่องจักรกล กรมชลฯ เตรียมใช้รับมือน้ำหลากปีนี้	แนวหน้า
10. คมชัดลึก: เมื่อรัฐรับบทคุมสารเคมี	คมชัดลึก
11. 'กยท.' ย้ำตรวจรับน้ำยาง-ทุกขั้นตอนโปร่งใส	สยามรัฐ
12. คอสมัน: สังคมการเมือง: ผู้นำอาเซียนจี้ดู 'จองกฐิน' อดตม'	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ฉบับที่ : 2938 หน้า : 5 (กลาง)

หัวข้อข่าว : สศก.โชว์ผลเกษตรกรผู้นำผ่านศพก. แหล่งเรียนรู้ป็น SMART FARMER

สศก.โชว์ผลเกษตรกรผู้นำผ่านศพก. แหล่งเรียนรู้ป็นSMART FARMER

ผู้จัดการรายวัน360 - นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ โดยมีการจัดอบรมในศพก. ให้แก่เกษตรกร แบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเกษตรกรมืออาชีพ ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรผู้นำใน ศพก. ทั้ง 882 ศูนย์ฯ ละ 30 ราย รวมทั้งสิ้น 26,460 ราย รวม 77 จังหวัด ผลการประเมิน พบว่า มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมใน ศพก. ครบตามเป้าหมาย 26,460 ราย เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมพัฒนาเป็นเกษตรกรผู้นำ สัดส่วน 90%เข้ารับการพัฒนาราย 3 ครั้ง 3 หลักสูตร ตามข้อกำหนดของโครงการ

โดยเกษตรกรทุกรายได้เข้ารับการพัฒนาศูนย์หลัก ได้แก่ การลดต้นทุน มาตรฐานสินค้าเกษตร Zoning บัญชีครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของศพก. พืชทางเลือกตามความต้องการของชุมชน และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่ รองลงมาเกษตรกร 96% เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน และเกษตรกร

92% เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรเสริม ได้แก่ การใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน ภายหลังจากได้รับการพัฒนาจากการเข้าอบรม เกษตรกร 98% ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในภาคประกอบอาชีพของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรจากเดิมได้แก่ การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ หันมาผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ใช้เอง และการปลูกพืชปลอดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่าเพื่อเพิ่มผลผลิตในฤดูแล้ง นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีการปรับเปลี่ยนนทำเกษตรแบบผสมผสานโดยประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ ผลจากการนำองค์ความรู้มาปรับใช้ส่งผลให้เกษตรกร 83% สามารถลดต้นทุนการผลิตได้และเพิ่มผลผลิตต่อไร่

นางอัญชญา กล่าวเสริมว่า เกษตรกรผู้นำยังมีความต้องการอบรมในหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม โดยเฉพาะหลักสูตรด้านการตลาดอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้นำมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรรวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรผู้นำอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ได้อย่างมืออาชีพต่อไป ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีความตระหนักและปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิต การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : รายได้เกษตรกรเพิ่ม-ผลผลิตได้คุณภาพ

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25457 หน้า : 8 (ล่าง)

รายได้เกษตรกรเพิ่ม-ผลผลิตได้คุณภาพ

นายกฤษฎา บุญราช
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัว
เรือนเกษตรกร ซึ่งจากข้อมูลของ

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.)** พบว่า รายได้เงินสด

ทางการเกษตรในปี 60/61 อยู่ที่
197,373 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น
จากปี 59/60 ร้อยละ 22.64
ขณะที่รายจ่ายเงินสดทางการ
เกษตรในปี 60/61 อยู่ที่ 122,890 บาทต่อปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.53 เกษตรกรมีรายได้
เงินสดสุทธิเกษตร 74,483 บาทต่อปี เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 26.29 เมื่อเทียบกับปี 59/60

หากพิจารณารายได้เกษตรกรพบว่า
ปี 61 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสาขาพืช
เป็นหลัก อาทิ ข้าว สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร 56,123 บาทต่อครัวเรือน ไม่ผล
ไม้ยืนต้น สร้างรายได้ 46,854 บาทต่อครัว
เรือน และพืชไร่ สร้าง

รายได้ 32,072 บาทต่อ
ครัวเรือน ซึ่งแม้รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร
เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงตาม
ภาวะเศรษฐกิจ แต่ภาพรวมจะเห็นได้ว่า ผล
ตอบแทนรายได้เงินสดสุทธิเกษตรยังคงสูงขึ้น
ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่ให้ความ
สำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพ
และยกระดับมาตรฐานการผลิตตลาด
นำการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และการ

ดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
นอกจากนี้ ภาครัฐ ได้ร่วมกับภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม ในการส่งเสริม
การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม การ
จัดหาแหล่งน้ำ และการใช้พันธุ์ที่ดี ส่งผลให้
เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มการ
ดูแลเอาใจใส่มากขึ้น กอปรกับปริมาณน้ำและ
สภาพอากาศยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิต
ทางการเกษตรทำให้พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโต



ได้ดีและมีผลผลิตเพิ่ม
สำหรับปี 62
เชื่อมั่นว่ารายได้เกษตรกร
จะยังคงเพิ่มขึ้นจาก
ผลผลิตสินค้าเกษตร
สำคัญที่สำคัญ อาทิ

ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์ม
ถั่วลิสง มันสำปะหลัง และผลไม้ จากปัจจัย
สนับสนุนของสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อ
การผลิต และการบริหารจัดการน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับการดำเนิน
นโยบายและมาตรการด้านการเกษตร และ
การวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดส่งผลให้รายได้ภาคเกษตร
ในปีหน้ายังคงขยายต่อเนื่อง.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ก.เกษตรเร่งสกัด‘อหิวาต์สุกร’
ห้ามนำเข้าจากปท.เพื่อนบ้าน

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11233 หน้า : 16 (ล่าง), 13

ก.เกษตรเร่งสกัด‘อหิวาต์สุกร’ ห้ามนำเข้าจากปท.เพื่อนบ้าน

กรุงเทพธุรกิจ ● ก.เกษตรฯ เข้มแผนรับมือ

อหิวาต์สุกร ซึ่งระบาดถึงประเทศเพื่อนบ้าน ห้ามนำเข้า ยืนยันไทยมีความพร้อมป้องกัน ขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงฯ พร้อมร่วมมือรัฐบาล ด้านราคาสุกรหน้าเขียง มี.ย.สูงเฉลี่ย 20% แต่เกือบ ก.ก.ละ 160 บาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยวานนี้ (25 มิ.ย.)ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมแผนการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู (ASF) โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันสุกรมีชีวิตที่เพิ่มขึ้น และควบคุมโรค ASF งบประมาณจากงบกลางวงเงิน 53.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขณะนี้เพื่อนบ้านของไทย เช่น จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา ก็พบการระบาดของ ASF แล้ว ในขณะที่การเลี้ยงหมูในไทยประมาณ 95% เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ มีสุขอนามัยได้มาตรฐาน ส่วนอีกประมาณ 5% เป็นฟาร์มของเกษตรกรรายย่อย จึงง่ายต่อการควบคุมโรคระบาด

นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุม

อานต่อหน้า | 13

▶ ต่อจากหน้า 16

ก.เกษตร

ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ไทยมีความพร้อมสูงสุดที่จะป้องกันและปราบปรามโรค ASF เพราะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มระบาดที่จีนเมื่อวันที่ 3 ส.ค.2561 และเพิ่มความเข้มงวดขึ้นตามลำดับเมื่อตรวจพบการ

ระบาดที่เวียดนาม กัมพูชาและลาว

ทั้งนี้ ไทยประกาศห้ามนำเข้า ทั้งสุกรมีชีวิต ซาก และผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ ที่มีการระบาด ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อป้องกันการลักลอบตามชายแดน ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมเคาะประตูบ้าน และฟาร์ม เพื่อให้ความรู้ เผยแพร่เสียงตามสาย และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของลาว จัดทำสเปคโฆเซตเป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวัง

ทั้งนี้เมื่อพบอาการขึ้นต้น คือสุกรมีไข้สูงนอนสุมกันเลือดออกได้ผิวหนัง บวมแดงขาตามใบหู ใต้ท้องขาหลัง หรือตายกะทันหัน ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่ใกล้บ้านเพื่อเก็บตัวอย่างมาวินิจฉัย

สำหรับโรงฆ่าตามแนวชายแดนที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้ส่งเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เอาซากหมูตายมาฆ่าและ โดยจะเก็บตัวอย่างพื้นผิวผนังที่ฆ่าและด้วยเพราะเชื้อ ASF ทนมาก ส่วนโรงฆ่าที่ถูกต้องจะรายงานการฆ่าและให้กรมปศุสัตว์รับทราบอยู่แล้ว

ตามหน้าเขียงที่ระวังมาก คือตลาดนัดตามชายแดน อาจลักลอบนำมาจำหน่าย นักท่องเที่ยวต้องไม่นำอาหารที่อาจเป็นพาหะนำโรคเข้ามาในประเทศ กรณีตรวจพบและพิสูจน์ได้ว่ามีเชื้อ ASF ปนเปื้อนจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

โรคดังกล่าวไม่ติดต่อกัน แต่จากเชื้อ ASF ทนและตายยาก ไม่มี

วัคซีน การป้องกันจึงดีที่สุด หากตรวจพบหมูในประเทศติดเชื่อตั้งกล่าวต้องใช้วิธีการฆ่าและทำลายสถานเดียว”

นายสุรัช สุขธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การระบาดของ ASF ทำให้ไทยต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อหิวาต์เข้ามาในประเทศ โดยภาคเอกชนพร้อมให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานรัฐบาลรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านการปฏิบัติและวิชาการ ปัจจุบันไทยได้ส่งออกเนื้อสุกรไปยังกัมพูชา และลาว มากขึ้น เพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนเนื้อหมู ที่ทั้ง 2 ประเทศเคยนำเข้าจากจีนและเวียดนาม ที่มีปัญหาการระบาดของโรคนี้ ทำให้เนื้อสุกรไม่เพียงพอต่อการบริโภค

“การระบาดของ ASF ที่ลาวต้องยอมรับน่ากังวลเนื่องจากการค้าระหว่างไทยกับลาวเป็นเสรีมาก ที่ทำได้คือมาตรการป้องกันที่ทั้งรัฐบาลลาวและไทยต้องร่วมมือกันเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้น ซึ่งสมาคมฯ หวังว่าจะรอดจากสถานการณ์นี้ได้”

นายฉันทานนท์ กล่าวว่า สศก.ได้สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมหมูปี 2562 คาดว่ามี 20.56 ล้านตัว ลดลง 10.22% จากปีก่อน คิดเป็นเนื้อหมู 1.54 ล้านตัน ลดลง 9.41% โดยต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 68.49 บาทต่อกิโลกรัม(ก.ก.)เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 61.24 บาทต่อ ก.ก. โดย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ก.เกษตรเร่งสกัดอหิวาต์สุกรห้ามนำเข้าจากปท.เพื่อนบ้าน

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11233 หน้า : 16 (ล่าง), 13

แหล่งผลิตอยู่ใน 5 จังหวัด คือ
ราชบุรี 17.29% ปราจีนบุรี 6.10%
ฉะเชิงเทรา 5.91% ชลบุรี 5.21%
นครราชสีมา 4.59% และผลผลิตที่ได้
จะบริโภคในประเทศ 95% และอีก 5%
ส่งออก

ทั้งนี้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือน มิ.ย.2562
ราคาอยู่ที่ 71.79 บาทต่อ ก.ก. เพิ่มขึ้น
26.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่
มีราคาอยู่ที่ 56.86 บาทต่อ ก.ก. ส่วน
ราคาขายปลีก 157.50 บาทต่อ ก.ก.
เพิ่มขึ้น 18.86% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน

นอกจากนี้ ราคาสุกรได้เพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาก
ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของราคาตั้ง
กล่าว สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ได้มีมติร่วมกันควบคุมราคาให้อยู่
ในระดับ 75-76 บาทต่อ ก.ก. เพื่อ
ไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อน

กยท.ยื่นคัดค้าน้ำยาง

โปรงใสตรวจสอบได้

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีผู้ประกอบการยางพาราเข้าร้องเรียน ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน ผอ.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (สายด่วน 1111) ว่าพบข้อพิพาทในประกาศเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เรื่องประกาศรายชื่อบริษัทเอกชน ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองคุณภาพน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มจำนวน 8 บริษัท ซึ่งผู้ร้องเรียนได้กล่าวหาว่าเป็นการซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มในราคาสูงและผูกขาดนั้น ว่า กยท.ไม่มีอำนาจอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนในการทำถนน หรือก่อสร้างถนนแต่อย่างใด มีภารกิจหลักในการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางในการปลูก พัฒนาคุณภาพผลผลิต หาช่องทางให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตยางพารา ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเป็นสำคัญ รวมทั้งแนะนำเรื่องคุณภาพน้ำยางพาราที่จะนำไปผสมผงปูนซีเมนต์ทำถนนแทนการทำถนนด้วยดินลูกรังตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ที่จะต้องเป็นน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มที่ตรงกับข้อกำหนดของกรมทางหลวงเพื่อให้ได้ถนนที่ดีมีคุณภาพทั่วประเทศไม่ได้มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพดี กระทรวงเกษตรฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณา รับรองมาตรฐานคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพและ

การควบคุมคุณภาพน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ พร้อมทั้งได้ประกาศคู่มือการรับรองคุณภาพของน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ซึ่งในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับรองคุณภาพของน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม

“หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา รับรองมาตรฐานแล้ว กยท. ได้เปิดให้ผู้ประกอบการนำน้ำยางเข้าทดสอบและรับรองมาตรฐานน้ำยางผสมสารผสมเพิ่ม โดยมีผู้มายื่นขอการรับรองจำนวน 6 ราย นัดหมายให้เข้าตรวจและเก็บตัวอย่างจำนวน 5 ราย ผลการทดสอบปรากฏว่ามีผู้ผ่านการรับรองจำนวน 3 ราย สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านการรับรอง คณะกรรมการฯ ได้แจ้งผลให้ทราบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มเพื่อนำมาทำการทดสอบใหม่” นายกฤษฎากล่าว

ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายใดเห็นว่าการดำเนินการในขั้นตอนใดไม่ถูกต้องสามารถยื่นอุทธรณ์ที่คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ หรือสามารถนำคำร้องไปฟ้องศาลปกครองได้ต่อไป “การดำเนินการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ กยท. ทำด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ หากประชาชนหรือผู้ประกอบการเห็นว่าการทำงานในขั้นตอนใด سوءทจริตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้โดยตรง หรือจะใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายผ่านทางกระบวนการยุติธรรมอีกทางหนึ่งก็สามารถดำเนินการได้” รมว.เกษตรฯ กล่าวย้ำในตอนท้าย.

ปศุสัตว์ตั้งศูนย์คุมเข้มอหิวาต์หมู

จากกรณี องค์การสุขภาพสัตว์(OIE) ได้รายงานการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั่วโลก ซึ่งมีการระบาดครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 โดยมีการระบาดเป็นวงกว้าง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. พบการระบาดของโรคที่จังหวัดทางตอนเหนือของเวียดนาม ล่าสุด มีการระบาดในหมู่บ้านของแขวงสาละวันประเทศลาว ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกแถลงการณ์ ประกาศ ณ วันที่ 21 มิ.ย. เรื่องชะลอการนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสุกร หมูป่าหรือซากสุกรหรือซากหมูป่า ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศลาว เป็นเวลา 90 วัน

ต่อมา เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ลงนามในประกาศจังหวัด นครพนม วันที่ 25 มิ.ย. ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ใน จ.นครพนม เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกร หมูป่า และห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุกร หรือซากสัตว์เข้า-ออก ภายในเขตเฝ้าระวัง เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วน นายณรงค์ รัตนศรีวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเข้มแม่ค้า-พ่อค้าชาวลาวนำมาขายที่ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาวเขตเทศบาล ต.ท่าอุเทน โดยเน้นการตรวจหาเนื้อหมูและอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก แหนม เป็นต้น จากการตรวจยังไม่พบเนื้อหมู หรืออาหารที่ผลิตจากส่วนผสมของหมูพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทย และลาวให้ร่วมกันป้องกันโรคอหิวาต์ที่กำลังระบาดใน สปป.ลาว ในขณะนี้อีกด้วย

ส่วน นายสัตวแพทย์วิรัชชาเขนทร์ เวชอนันต์รัฐชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ด่านกักกันสัตว์ จ.มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมุกดาหารฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่จะเข้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ทุกคันรวมถึงทำจุดทำลายเชื้อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนรถบรรทุกที่ขนส่งสุกรไปส่งประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนออกจากด่านพรมแดนต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและกลับมาต้องผ่านการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคนานพาหนะบรรทุกสุกรทุกคันที่อยู่ที่ภายในด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 อีกด้วย ด้านนายสัตวแพทย์วิรัชชาเขนทร์ กล่าวว่า ผวจ.มุกดาหาร มีความกังวลในเรื่องของการป้องกันในจุดนี้ด้วยจึงฝากหน่วยงานปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับเรื่องการเฝ้าระวังและการทำลายฆ่าเชื้อ

ขณะที่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ฟาร์มสุกร สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLD4.0 ของกรมปศุสัตว์ได้ตลอด 24 ชม. หรือแจ้งสายด่วนโทร. 06-3225-6888 เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ และกรณีได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จากน้ำแล้งภัยแล้ง แจ้งการเกิดโรคระบาด แจ้งเบาะแสการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ต่าง ๆ ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ แจ้งเฝ้าระวังทางอาการโรคระบาด.



การเมือง...เรื่องเบาๆ

'โรบินฮูด'

ถ้าอ้อยแค่เอื่อม แต่สุดท้ายถูกสกัดไม่ให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพียงเพราะ **ข้อหาเป็นเจ้าของ** สำหรับ **ชาดา ไทยเศรษฐ์** ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย นักการเมืองดังแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง

เมื่อแรงเสียดทานเยอะ **ชาดา** ยึดอ้อมไม่รับตำแหน่งและดันน้องสาวแท้ๆ **มนัญญา ไทยเศรษฐ์** ไปนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรฯ แทน

ขณะเดียวกันยังเป็นการเสียสละให้ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** ไม่ต้องหนักใจในการตั้ง ครม.

และตัวเขาพร้อมยอมกลับไปพิสูจน์ตัวเองในฐานะ ส.ส. ด้วยการอาศัยประสบการณ์มากมายสารพัด เช่น **ประธานกรรมการการเกษตรและสหกรณ์** **สภาผู้แทนราษฎร** รวมถึง **กรรมการงบประมาณ** ที่อยู่จุดไหนก็สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ โดยเฉพาะชาวอุทัยฯ ที่มอบคะแนนให้เขาทั้ง 2 เขตเกือบแสนคะแนน



ชาดา ไทยเศรษฐ์

แม้ **ชาดา** จะถูกสังคมสร้างภาพว่าเป็นผู้มีอิทธิพล มีลูกน้องรายล้อมรอบตัวน่าเกรงขาม แต่สำหรับคนอุทัยฯ ส่วนใหญ่จะวิ่งเข้าหาและเปรียบเขาเป็น **โรบินฮูด** ของคนยากคนจน เจอหน้าที่ไหนฝ่ายถูกใดคือตัวเขา

เมื่อชาวอุทัยฯ ประสบปัญหาเรื่องสินค้าการเกษตร ทั้งไร้อ้อยไร่มันราคาตกต่ำ **ชาดา** ออกหน้าให้ตลอด แม้ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ตัวเองเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในนามพรรคชาติไทยพัฒนา (พรรคเก่า) ยังนำมีอบรถือแค้นร่วมร้อยคันมาทวงถาม

ไปถามบรรดาเพื่อน ส.ส.ด้วยกันเองยังยกนิ้วให้ในเรื่องความใจใหญ่ เมื่อนักข่าวถามว่าเป็นผู้มีอิทธิพลจริงหรือไม่

ชาดา ยอมรับ...

"ตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพลที่สร้างบ้านสร้างเมือง"

แม้คนภายนอกมองด้วยภาพอดีต...แต่หากไปถามชาวอุทัยฯ **นักเลงชาดา** ชนะใจเสมอ.

ช่างสงสัย

ชาวสวนทุเรียน6ภาค ผนีกดันตั้ง'สมาพันธ์'

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ทุเรียนเป็นพืชสำคัญสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กระแสความนิยมของการปลูกทุเรียนในปัจจุบันมีทิศทางสูงขึ้น จากข้อมูลมีการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนใน 32 จังหวัดช่วงปี 2557-2561 มีผู้ปลูกทุเรียนเพิ่มจาก 655,505 ไร่ เป็น 839,725 ไร่ ขณะที่มูลค่าและปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 2561 มีมูลค่า 35,333 ล้านบาท ปริมาณ 530,226 ตัน จากปี 2560 มีมูลค่า 24,847 ล้านบาท ปริมาณ 513,883 ตัน โดยย้อนหลังปี 2558-2561 ประเทศไทยส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และตลาดหลักส่งไปจีน จึงเป็นแนวคิดในการการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย 6 ภูมิภาค ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบ และเป็นต้นแบบให้พืชชนิดอื่นๆ โดยนายฉัตรมงคล มุ่งพยาบาล เกษตรกรจากชุมพร นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยคนแรก

นายฉัตรมงคลกล่าวว่า สิ่งที่จะเข้ามาขับเคลื่อนคือมาตรฐานของทุเรียน จะดูแลไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อนมาตัดราคาตัวเอง และเตรียมข้อมูลเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ในเรื่องพื้นที่ปลูก โดยให้คำนึงถึงมาตรฐาน รวมทั้งให้ภาครัฐสนับสนุนระบบการทำงานให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น พร้อมดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานในด้านเทคโนโลยี อาทิ รวบรวมข้อมูลให้เป็นมีกตาต้า เพื่อความสะดวกในการค้นหาว่าที่ดินว่าเป็นของใคร มีการปลูกทุเรียนกี่แปลง เป็นต้น เพื่อร่วมวางแผนลดปัญหาต่างๆ ส่วนราคาทุเรียน 70-80 บาทต่อกิโลกรัมยังพอรับได้

ส.ป.ก.เร่งขับเคลื่อนวิสาหกิจแปลงใหญ่ นำร่องเขตปฏิรูปที่ดินสุราษฎร์-โคราช

ส.ป.ก. เผยความคืบหน้าการดำเนินงาน Mega Farm Enterprise เน้นใช้ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การทำแผนแม่บทชุมชน การพัฒนาอาชีพ และการเชื่อมโยงตลาด พัฒนาเกษตรกรใน 2 พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไปสู่เป้าหมายภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังให้ทั้ง 2 พื้นที่ดังกล่าวเป็นโมเดลนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)เปิดเผยว่า ส.ป.ก.ได้เร่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่หรือ Mega Farm Enterprise ซึ่งเป็นอีกโครงการที่เชื่อมโยงนโยบายการจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร (Agricultural Production Plan) ภายใต้แนวทาง “การตลาดนำการผลิต” และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่” (Mega Farm) เข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมของประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ภายใต้การบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับพื้นที่ ส.ป.ก. ที่เข้าร่วมโครงการนี้มีด้วยกัน 2 แห่งคือ 1.โครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 972 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก. จัดที่ดินเป็นแปลงที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรมให้เกษตรกรจำนวน 114 ราย เนื้อที่ 726 ไร่ (ที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่ แปลงเกษตรกรรมรายละ 5 ไร่) และแปลงเกษตรกรรมรวมเนื้อที่ 60 ไร่ 2.โครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 1,021 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินเป็นแปลงที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรมให้เกษตรกรจำนวน 85 ราย เนื้อที่ 510 ไร่ (ที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่ แปลงเกษตรกรรมรายละ 5 ไร่) และแปลงเกษตรกรรมรวมเนื้อที่ 30 ไร่ ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่ จะใช้แผนการดำเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การทำแผนแม่บทชุมชน การพัฒนาอาชีพ และการเชื่อมโยงตลาด

“โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตร จากเดิมที่เกษตรกรผลิตตามความคุ้นชินไปเป็นการผลิตที่มีการวางแผนเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคแล้ว ยังเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากต่างคนต่างผลิตเป็นการผลิตแบบกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการซื้อขายผลผลิตและปัจจัยการผลิต ซึ่งคาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน” เลขาธิการส.ป.ก.กล่าว

โข้วนวัตกรรมใหม่ติดตามเครื่องจักรกล กรมชลประทานเตรียมใช้รับมือน้ำหลากปีนี้

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมประคิษฐานวัตกรรมใหม่ ชื่อว่า “ระบบติดตามเครื่องจักรกล” เป็นอุปกรณ์ควบคุม-ติดตามเครื่องจักรเครื่องมือของกรม ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วงฤดูฝนปีนี้กว่า 3,000 รายการ ทำให้ติดตามสถานะการทำงาน และตรวจวัดตำแหน่งเครื่องจักรเครื่องมือแบบทันที (Real Time) จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ที่ผ่านมาการบริหารเครื่องจักรเครื่องมือหลายพันรายการในควบคุมของกรมชลประทานยังไม่เป็นระบบ Real Time เนื่องด้วยใช้กำลังคน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าแก้ไขเหตุการณ์ ซึ่งนวัตกรรมระบบติดตามเครื่องจักรกลดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งหมด การใช้งานคือ เมื่อ SWOC วิเคราะห์ประมวลผลว่าพื้นที่ใดต้องการเครื่องจักรเครื่องมือลงพื้นที่ปฏิบัติการ เครื่องมือที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุจะถูกสั่งการจาก SWOC ให้ออกปฏิบัติงานพร้อมรายงานผลทันที

นอกจากนี้ นวัตกรรมระบบติดตาม

เครื่องจักรกลทำให้ทราบสภาพการณ์ของเครื่องจักรเครื่องมือที่กำลังปฏิบัติงาน หรือเกิดความเสียหาย โดยติดตามเครื่องจักรจากหน้าจอระบบปฏิบัติการ ใช้ระบบสื่อสารแบบ NB-IOT ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ ทำให้ระบบมีราคาถูกลงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

ผอ. สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานกล่าวต่อว่า ขณะนี้เตรียมนวัตกรรมระบบติดตามเครื่องจักรกลไว้ 10 ชุด สำหรับใช้ในพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก เช่น หาดใหญ่ พิษณุโลก ตังเป้าผลิตไม่น้อยกว่า 100 ชุด สำหรับใช้ในกรมชลประทานทั่วประเทศ นวัตกรรมที่เราคิดค้นครั้งนี้ตอบโจทย์การทำงานช่วงภาวะวิกฤติ ลดระยะเวลาการทำงาน ตัดขั้นตอนการรายงาน หากเกิดปัญหาหน้างานจะเข้าแก้ไขได้ทันที หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องจักรเสร็จก็ไปทำงานบริเวณอื่นต่อได้ ไม่จำเป็นต้องใช้คนเฝ้าเครื่องจักร 24 ชั่วโมง รวมทั้งสนองนโยบายกระทรวงเกษตรฯยุค 4.0 ที่ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่บริหารจัดการน้ำได้มีประสิทธิภาพ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 25 มิถุนายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6358

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 51.40 Ad Value: 55,512

PRValue (x3): 166,536

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: เมื่อรัฐรับบทคุมสารเคมี



เมื่อรัฐรับบทคุมสารเคมี

นับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดให้เกษตรกรทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ผ่านออนไลน์ “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ทั้งนี้เป็นผลจากมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่อนุมัติให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังออกมาตรการบังคับใช้กับผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ผู้ใช้ และผู้รับจ้าง เข้ารับการอบรมจาก 4 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการเกษตรจะอบรมและทดสอบเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก, การยางแห่งประเทศไทย จะอบรมและทดสอบให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยกรมวิชาการเกษตรจะอบรมเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงาน เพื่อให้เป็นวิทยากรไปอบรมเกษตรกร ผู้รับจ้างพ่น กำมัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอบต.

ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ กำหนดไว้ว่า เกษตรกรที่จะใช้สารเคมีสามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ทาง คือ ทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ข ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ทางเลือกที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning จากเว็บไซต์ <http://elearning.doae.go.th> มีทั้งหมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือจะทดสอบเอง เพราะมีความรู้เพียงพอแล้ว ก็ให้เลือกช่องทางที่ 3 สมัครเข้ารับการทดสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วันที่และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้สำหรับการทดสอบจะเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านการทดสอบสามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่าน เกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งในระบบออนไลน์ ทั้งนี้มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 25 มิถุนายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6358

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 51.40 Ad Value: 55,512

PRValue (x3): 166,536

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: เมื่อรัฐรับบทคุมสารเคมี

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ เป็นที่จับตามองของหลายฝ่าย ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเฉพาะที่เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการใช้สารอันตรายในแปลงเกษตรมาเป็นเวลานาน แต่ในที่สุด คณะกรรมการวัตถุอันตรายก็มีมติเพียงแคให้กำจัดการใช้ โดยเข้มงวดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม มาตรการที่ออกมานี้ ฝ่ายคัดค้านเห็นว่า นอกจากจะไม่ยกเลิกการใช้แล้ว กลับเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วย ทั้งๆ ที่การอบรมนั้นก็เท่ากับเป็นการยอมรับอยู่ในตัวแล้วว่าสารเคมีเป็นอันตรายมาก จึงเสนอว่าควรจจะยกเลิกการใช้สารไปเลย แต่ฝ่ายที่สนับสนุนการใช้สารเคมีกลับเห็นว่าพืชบางชนิดยังจำเป็นต้องใช้สารอยู่ต่อไป และการอบรมก็จะทำให้ปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้ ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติ และกระทรวงเกษตรฯ ออกมาตรการมาแล้ว นับจากนี้จึงเป็นเรื่องของการติดตามตรวจสอบทั้งการจัดอบรมอย่างทั่วถึง ความเข้มข้นในมาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม เป็นต้นไป ซึ่งยังถือเป็นเรื่องน่าห่วงใยอย่างยิ่ง เพราะจำนวนเจ้าหน้าที่อย่างเช่น สารวัตรเกษตรก็มีจำกัด ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอบต.บางคนก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ซึ่งท้ายที่สุด อาจจะทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงจนมาตรการทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ในอีกด้านหนึ่ง กระทรวงเกษตรฯ ควรสนับสนุนการกำจัดวัชพืชศัตรูพืชทางเลือกอื่นผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย

'กยท.' ย้ำตรวจรับน้ำยาง-ทุกชั้นตอนโปร่งใส

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการยางพาราฯ ว่า ยางพาราฯ จะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2562 โดยจะเน้นการดำเนินงานในส่วนของการส่งเสริมการผลิตยางพาราฯ ให้มีคุณภาพดีและปลอดภัย ซึ่งการดำเนินงานในส่วนนี้ จะเน้นการส่งเสริมการผลิตยางพาราฯ ให้มีคุณภาพดีและปลอดภัย โดยจะเน้นการดำเนินงานในส่วนของการส่งเสริมการผลิตยางพาราฯ ให้มีคุณภาพดีและปลอดภัย

เกษตรกรชาวสวนยางในการปลูกพัฒนาคุณภาพผลผลิต หาช่องทางให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตยางพาราฯ ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเป็นสำคัญ

“การดำเนินการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราฯ ให้มีคุณภาพดีและปลอดภัย เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ กยท. ทำด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ หากประชาชนหรือผู้ประกอบการเห็นว่าการทำงานในขั้นตอนใดส่อแววทุจริตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายให้แจ้งมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้โดยตรง หรือจะใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายผ่านทางกระบวนการยุติธรรมอีกทางหนึ่งก็สามารถดำเนินการได้” รัฐมนตรีฯ กล่าว



สังคมการเมือง

ผู้นำอาเซียนจัด จองกลืน'อุตตม'

การตั้งรัฐบาลหุ่นขี้ผึ้ง ยึดเยื้อ จนผู้นำอาเซียนเอ่ยถามเมื่อไหร่จะเรียบร้อย บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันไม่เก็นเดือนก.ค. จากที่ก่อนหน้านี้เคยบอกไว้ว่าจะได้รัฐบาลใหม่ไม่เก็นมี.ย... ● ตั้งรัฐบาลยังไม่เสร็จแต่ไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่นับวันจะรุนแรงขึ้น การส่งออก 5 เดือนแรกลดลง เป็นผลกระทบมาจากกรณีเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้า และเงินบาทที่แข็งค่า ที่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรเป็นหลัก... ● ขณะที่ภาคเอกชนห่วงเสถียรภาพรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางการเมือง ซึ่งอาจ



ชวน หลีกภัย



พิชัย นริพทะพันธุ์

กระทบต่อการฟื้นเศรษฐกิจ... ● ชวน หลีกภัย เรียกประชุมสภาผู้แทนฯ พิจารณากระทู้ถามทั่วไป รวมถึงญัตติด่วน วันที่ 26-27 มิ.ย. ซึ่งส.ส. เสนอเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... ● เป็นการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปเป็นครั้งแรกของสภาชุดปัจจุบัน ซึ่งเป็นชุดที่ 25 ภายใต้การบริหารของครม.ชุดเก่า เนื่องจากการ



วิท ป่องศรีสกุล พรเพชร วิชิตชลชัย

แต่งตั้งครม.ชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ... ● ส่วนการเปิดสภาแถลงนโยบายของรัฐบาล 'บิ๊กตู 2' ส่อเดือดตั้งแต่รัฐบาลยังตั้งไม่เสร็จ ไม่ใช่แค่ 'บิ๊กตู' ที่ต้องเตรียมรับมือกับฝ่ายที่ประกาศชัดเจนจะเผด็จศึกกลางสภา และตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น... ● ล่าสุด พิชัย นริพทะพันธุ์ ที่ช่องส.ส. จองกลืน อุตตม ฉนวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กันแต่'ไก'ให้ ยืนยันไม่เหมาะสมเป็นรมว.คลัง... ● ด้วยเพราะเป็นหนึ่งในบอร์ดแบงก์กรุงไทยที่ร่วมอนุมัติเงินกู้ให้บริษัทกฤษฏามหานคร แม้ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะถูกกันเป็นพยาน จนมีการเอาผิด 3 กก.บห. แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อุตตม ไม่ได้ร่วมกระทำผิด... ● วิวาทะเรื่องปฏิบัติหน้าที่ของส.ว. ที่ เสรี สุวรรณภานนท์ โพลด์ถึงเพื่อนส.ว. ว่าการลงมติอย่าตีตีห่มความเกรงใจกับความเป็นเพื่อน... ● วิวิท ป่องศรีสกุล จากพรรคเพื่อไทย เลยสวนเข้าให้ไหวต นายกฯ ที่ผ่านมาเห็นกันอยู่ทงโท ส.ว.ตอบแทนบุญคุณใคร และไม่ได้เป็นอิสระจากคสช. จึงควรเตือนส.ว.ว่าการปฏิบัติหน้าที่ต้องเกรงใจประชาชนให้มาก ถึงจะถูก... ● เจอแบบนี้ 249 ส.ว.ที่ไหวต หนุน บิ๊กตู หรือแม้แต่ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา จะออกมาเถียงก็คงฟังยาก สำคัญกว่าคือการปฏิบัติหน้าที่จากนี้ไป ส.ว.จะพิสูจน์ตัวเองอย่างไรว่าไม่ได้ตีตีห่มในวังวนของการสืบทอดอำนาจ... ●